

แอนดรูว์ บิ๊กส์ นักเขียน นักประพันธ์ และผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษา Andrew Biggs Academy เปิดตัวคลังความรู้ภาษาอังกฤษ "ABC - Andrewbiggs.com" เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบครบวงจร ที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้ทั้งจากสื่อการเรียนรู้จากคลังวิดีโอมากกว่า 1,000 ตอน และการสอนแบบตัวต่อตัว (Live Online) ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนไทยที่ต้องการฝึกฝน ฟัง พูด ทักษะภาษาอังกฤษ เรียนได้ไม่จำกัดอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ด้วยค่าสมัครเพียงปีละ 3,999 บาท หรือ 11 บาทต่อวัน

วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษ (Video on demand)



## 'แอนดรูว์ บิ๊กส์' เปิดคลังภาษาอังกฤษออนไลน์ 'ABC - Andrewbiggs.com'

ประกอบด้วยคลังวิดีโอภาษาอังกฤษมากมายทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียน ที่สามารถเข้าไปเลือกเรียนแบบเป็นคอร์ส หรือจะเลือกฝึกเนื้อหาที่สนใจก็ได้ ทั้งคอร์สสำหรับเด็กเล็ก นักเรียนวัยรุ่น คนทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ได้แก่ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกเรียน การสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์

รวมถึงแนะนำการทำข้อสอบสำหรับ GAT-PAT, IELTS, TOEFL และ TOEIC ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านบริการ โรงแรม ร้านอาหารและอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะมีการเพิ่มวิดีโอใหม่ในทุกวัน ส่วนการเรียนแบบตัวต่อตัว (Live online learning) จะเป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวในเวลา 25 นาที โดยผู้สอนที่เชี่ยวชาญและเป็นผู้มีคุณวุฒิที่มีความสามารถในการสอนเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกคอร์ส เวลาที่สะดวก กับผู้สอนท่านใดก็ได้

แอนดรูว์ บิ๊กส์ กล่าวถึงที่มาที่ไปของการเปิดคลังความรู้นี้ว่า การศึกษาก็ไม่ต่างไปจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง โดยการนำสื่อในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาใช้การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ และห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งเป็นการศึกษาแห่งอนาคต ทั้งนี้สอดคล้องกับรายงานของ Global Digital Report 2019 ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 57 ล้านคน โดยมีผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ เฉลี่ยวันละ 9.11 ชั่วโมง โดย 3.44 ชั่วโมง ใช้เพื่อการดูโทรทัศน์ ซึ่งรวมถึงการเลือกชม

video-on-demand

นอกจากนี้ด้วยความที่ตนใช้ชีวิตในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี ผนวกกับการได้มีโอกาสทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนกว่า 1 พันแห่งทั่วประเทศ ทำให้ แอนดรูว์ มองเห็นและมีความเข้าใจจุดอ่อนของนักเรียนไทยกับการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหลักสูตรการสอนที่ใช้ในเว็บไซต์ ABC นี้ จะมีพื้นฐานเดียวกันกับหลักสูตรที่เขาได้พัฒนาที่ สถาบันสอนภาษา Andrew Biggs Academy ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

"ผมมุ่งหวังที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์การเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ได้อย่างง่าย ผ่าน คอมพิวเตอร์แบบพกพา คอมพิวเตอร์ส่วนตัว รวมถึงมือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ ทั่วประเทศไทย ที่ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึง ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนแพงจนเกินไป" แอนดรูว์ กล่าว

แอนดรูว์ ยังกล่าวอีกว่า การจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้นั้นคนไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ต้องกล้าที่จะไม่กลัวการผิดพลาด ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการพูดภาษาอังกฤษอยู่เสมอ และหมั่นฝึกฝนอยู่เนืองๆ ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับที่ตนฝึกเรียนรู้ภาษาไทยเช่นกัน โดยแอนดรูว์นั้นจบการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกด้านสื่อสารมวลชน วิชาโทภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย